



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๓๕)

ที่ กษ ๐๖๐๒/ว ๑๖๓๓๖ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศยกเลิกการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กองหรือเทียบเท่า ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร

ด้วย อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต และประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต (ฉบับที่ ๒) เพื่อให้ไม่ขัดกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔

ในการนี้ กรมปศุสัตว์ จึงขอแจ้งเวียนประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ยกเลิกการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อให้หน่วยงานแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์และผู้เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

(นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์



ประกาศกรมปศุสัตว์

เรื่อง ยกเลิกการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต

ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต และประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต (ฉบับที่ ๒) กรมปศุสัตว์ได้กำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต เพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต ไปแล้วนั้น

เนื่องจากกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๔ กำหนดไว้ว่า “การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญตามกฎ ก.พ. นี้ จะกระทำได้อต่อเมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งนั้น เว้นแต่เป็นกรณีตามมาตรา ๖๒ วรรคสอง” และกำหนดให้การย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๕ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับกฎ ก.พ. และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับมติ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรมปศุสัตว์จึงขอยกเลิกประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต และประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของตำแหน่งปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์เขต (ฉบับที่ ๒) เพื่อไม่ให้ขัดกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทอำนวยการ ในหรือต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรวิศ ธานีโต)

อธิบดีกรมปศุสัตว์